

## KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CV SỐ 13/PGD ĐT

V/v tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo  
an toàn, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống  
bạo lực học đường tại cơ sở giáo dục

*Căn cứ công văn số 44/SGDDĐT-VP ngày 05/01/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Công văn số 13/PGDDĐT-CMTHCS ngày 08/01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục;*

Trường THCS Yên Hải tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo sau:

### 1. Ban giám hiệu:

Triển khai thực hiện quán triệt nghiêm túc các văn bản đã chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn trường học, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực học đường và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tại đơn vị.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn tại đơn vị.

Xây dựng quy chế phối hợp với các các tổ chức, đơn vị ở địa phương: Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức để bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Thường xuyên chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp với nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường công tác kiểm tra các quán bán hàng ở cổng trường trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật tại đơn vị.

**2. Tổ GVCN, Đoàn TN, Liên đội:** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi học sinh nhà trường tụ tập gây gổ, đánh nhau diễn ra trong và ngoài trường học.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân viên, học sinh nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các trường hợp học sinh tụ tập gây gổ, đánh nhau trong và ngoài trường học. Xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử tại đơn vị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

**3. Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp:** Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng,

chống các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực học đường; phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để việc thực hiện kế hoạch hiệu quả; lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế, học sinh có hoàn cảnh đặc thù, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, sống thiếu tình thương cha mẹ để kịp thời giáo dục, rèn luyện, hỗ trợ các em trong học tập và đời sống.

Thiết lập các kênh thông tin về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực học đường (*hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát...*) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý trường học, để thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn, xung đột trong học sinh.

Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa gia đình và nhà trường về việc quản lý, giáo dục học sinh. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường và thống nhất biện pháp giáo dục học sinh; hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

Phối hợp với công an, các lực lượng chức năng để khẩn trương điều tra, xác minh các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở cả trong và ngoài nhà trường; xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh có hành vi vi phạm theo quy định.

Trên đây là các biện pháp thực hiện đảm bảo an toàn, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực học đường tại đơn vị; Hiệu trưởng đề nghị các bộ phận công tác, các tổ CM, các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Phòng GDĐT ( b/c)
- Lưu: VT, CM (02).

  
**HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỜNG**  
**TRUNG HỌC CƠ SỞ**  
**YÊN HẢI**  
**QUẬN THƯỜNG KIỆT**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Nguyễn Quang Duy**